

อวดดี

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวคิดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้ นิสิตได้กล้าคิด กล้าฝัน และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ

จึงได้จัดการแข่งขัน Innovative Start up MSU Startup Camp #2 ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย นิสิตทีม Big Bike Lightening จำนวน 10 คน จากคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงานการพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจจับปีกไม้

นายธีรภัทร ตรีสกุล นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาชิกทีม Big Bike



แบบนี้ก็ธุรกิจ มีโอกาสให้สาขาวิชาอื่นได้มาเรียนรู้ชีวิต เพราะธุรกิจสามารถทำให้เรามีอนาคตได้ด้วยตัวเองครับ

ด้าน อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ วิทยาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าว ว่า ผล

Lightning บอกว่า แนวคิดที่พัฒนาแอปพลิเคชัน เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบขับ Big Bike มีความชื่นชอบในการตกแต่งรถ แต่มีงบประมาณเรื่องแหล่งจำหน่ายอะไหล่ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่หาได้ยากและไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย จึงเกิดไอเดียสร้างผลงานนี้ขึ้น

อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงการในหลักสูตร จึงนำเอามาต่อยอดส่งเข้าประกวด และได้ร่วมกับเพื่อนจากคณะต่างๆ ช่วยกันออกแบบในนวัตกรรมที่คิดนี้สามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจได้ ซึ่งโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนิสิต เพราะจะทำให้พัฒนาตัวเองเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต และที่สำคัญโครงการนี้ช่วยเสริมสร้างให้เราได้ฝึกคิด

งานของนิสิตครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะวิทยาการสารสนเทศมุ่งพัฒนานิสิต ให้มีความสามารถทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคณะมีการจัดตั้ง Tech Startup Club และลงนามความร่วมมือเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ (Tech Startup Club) กับ 43 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับนิสิตได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถสร้างธุรกิจที่มีการใช้ฐานความรู้ในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยีได้

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางทีม นิสิตจะต้องนำแนวคิดของผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป.